

โรงเรียนสตรีสิริเกศ

กระเป๋าดินสอจากเศษผ้า



ที่มาและความสำคัญ

เนื่องจากปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาสำคัญของเรานับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทำให้ทางคณะผู้จัดทำได้ตระหนักถึงปัญหานี้เป็นอย่างยิ่งจึงได้นำเอาวัสดุเหลือใช้อย่างเศษผ้าที่ยังสามารถหาได้จากร้านตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วเรายังเอามาตัดเย็บหรือประดิษฐ์เป็นชิ้นงานต่างๆ เช่นกระเป๋าผ้าเข็มขัดโบว์ติดผม เป็นต้นเพื่อที่จะเป็นการลดขยะไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรอื่นๆ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเสริมรายได้ให้แก่ตนเองประวัติโทรทัศน์ ผนตกเมื่อวาน

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อช่วยลดขยะซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
2. เพื่อสามารถนำเอาวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบชิ้นงานต่างๆ
3. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4. เพื่อเสริมรายได้ให้แก่ตนเอง

สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า

คาดว่าจะทำผลงานออกมาเป็นที่พึงพอใจแก่สมาชิกในกลุ่มสามารถจำหน่ายได้และใช้งานได้จริง



ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า

ศึกษารูปแบบและวิธีการตัดเย็บหรือประดิษฐ์ผลงานต่างๆจากเศษผ้าเพื่อเป็นการลดขยะลดสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

เดือนกรกฎาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564



ผลการดำเนินงาน

เนื่องจากปัจจุบันประสบปัญหาภาวะโลกร้อนที่มีสาเหตุจากขยะที่มีมาก แต่เราพบปัญหาบางชนิดสามารถนำมารีไซเคิลใหม่ได้ ซึ่งหนึ่งในสมาชิกในกลุ่มได้นำความคิดนี้ มาจากร้านเสื้อผ้าในบริเวณ ชุมชน หลังจากถล่มความคิดกัน สมาชิกในกลุ่มก็ได้แบ่งกันนำเศษผ้าไปประดิษฐ์เป็นสิ่งต่างๆ เช่นกระเป๋าดินสอ

สรุปและอภิปรายผลการดำเนินงาน

การศึกษาพบว่าเศษผ้าที่นำมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของต่างๆสามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้สมาชิกในกลุ่มได้นำองค์ความรู้ไปเผยแพร่ เพื่อบรรลุจุดประสงค์ IS2 และบรรลุผลของเศรษฐกิจพอเพียงโดยสามารถนำเอาผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเศษผ้ามาจัดจำหน่ายให้แก่คุณครูและบุคลากรโรงเรียนสตรีสิริเกศ ทำให้สมาชิกได้ประโยชน์มากมายได้แก่การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้นำความรู้ไปสู่สาธารณะ รู้จักใช้ความคิดริเริ่มในการทำงานประดิษฐ์ ซึ่งโครงการนี้บูรณาการกับวิชาการงานศึกษาสังคมศึกษาและวิทยาศาสตร์ จากผลข้างต้น ได้ชี้ให้เห็นว่าโครงการ CHIC ได้ด้วยเศษผ้าบรรลุไปด้วยได้ดี



ผู้จัดทำ

เด็กหญิงกนกวรรณ น่านวล	ม.2/3
เด็กหญิงชนากานต์ แจ่มใส	ม.2/3
เด็กหญิงณัฐชานันท์ จันทร์หอม	ม.2/3
เด็กหญิงกมลพร ยืนสุข	ม.2/3
เด็กหญิงดวงกมล สุปล	ม.2/5
เด็กหญิงนัชชา รัตนะโสภา	ม.2/5
เด็กหญิงภูมิใจ นามวงค์	ม.2/5